

## จ๊อบส์ ดีบี เผยผลสำรวจระบุงาน 73% ใช้บริการผ่านเว็บไซต์หางาน เดิหน้าปรับโฉมเว็บไซต์ใหม่ เน้น “เลือกภาษาได้ หางานง่าย บริการเด่น”

กรุงเทพฯ — 17 ตุลาคม 2554 — จ๊อบส์ ดีบี เผยผลสำรวจพฤติกรรมหางานของคนไทย โดยสำรวจประชาชนจำนวน 2,827 คนทั่วประเทศ ระบุ 73% ของผู้ตอบแบบสำรวจยอมรับว่าการหางานผ่านเว็บไซต์เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ดังนั้นเพื่อต่อยอดตำแหน่งผู้นำเว็บไซต์หางานออนไลน์อันดับหนึ่งของไทย และตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ เน้นจุดเด่น “เลือกภาษาเองได้ หางานง่ายกว่าเก่า เข้าถึงบริการเด่น” ตั้งเป้าขยายฐานสมาชิกเป็น 1 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้

นางนพวรรณ จุลกนิษฐ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า สถิติของการสมัครงานปี 54 เผยว่า พฤติกรรมของผู้หางานเปลี่ยนไป จากผลสำรวจประชาชนจำนวน 2,827 คนพบว่าจำนวน 73% เลือกการสมัครงานออนไลน์เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมา 9% จะสมัครงานทางเว็บไซต์ของบริษัท ในขณะที่การหางานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ที่เคยได้รับความนิยมเหลือเพียง 2% เนื่องจากเชื่อว่าการสมัครงานออนไลน์สามารถเลือกงานได้ตรงความต้องการมากที่สุด ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่การสมัครงานจะทำโดยสมัครงานโดยตรงกับบริษัทซึ่งมีตัวเลือกน้อยและอาจเสียเวลาในการสมัครงานโดยที่ไม่ได้งาน และในยุคนี้เว็บไซต์สมัครงานมีให้เลือกมาก เพียงฝากประวัติการทำงานที่ครบถ้วนถูกต้องไว้ที่เว็บไซต์สมัครงาน โอกาสในการถูกเลือกจากบริษัทเอกชนก็มีมากขึ้น

“จ๊อบส์ ดีบี ในฐานะผู้นำธุรกิจจัดหางานออนไลน์ ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการรักษามาตรฐานการสร้างฐานข้อมูลผู้สมัครงานคุณภาพให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา ทั้งยังให้ความสำคัญและเอาใจใส่อยู่เสมอกับการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและการให้บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ประกอบการและผู้หางาน เพื่อมอบโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานแก่สมาชิก และสรรหาทรัพยากรบุคคลที่ดีมีความสามารถแก่ผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจ” นางนพวรรณ กล่าว

ล่าสุด บริษัทฯ ได้ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งาน โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกสามารถใช้งานหน้าเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถเลือกภาษาเองได้ เพื่อการหางานที่ง่ายยิ่งขึ้น และเข้าถึงบริการเด่นที่บริษัทฯ ตั้งใจนำเสนออีกมากมาย ทั้งยังมีโปรแกรมการสัมมนาให้ความรู้ และแคมเปญส่งเสริมการตลาดต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยปัจจุบัน จ๊อบส์ ดีบี ได้รับความเชื่อถือจากผู้ใช้งาน มีสมาชิกมากกว่า 900,000 รายทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนฐานข้อมูลสมาชิกให้ได้ถึง 1 ล้านคนภายในสิ้นปีนี้

สำหรับจ๊อบส์ ดีบีใหม่ใหม่ไม่ใช่แค่ปรับภาพลักษณ์และความรู้สึกให้ดูดีสะอาดตา แต่เป็นการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานหน้าเว็บไซต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะช่วยให้ชีวิตของสมาชิกง่ายขึ้น โดยเน้นปรับปรุงการใช้งานหลักใน 3 ประเด็น คือ เลือกภาษาเองได้ หางานง่ายกว่าเก่า และเข้าถึงบริการเด่น

ในส่วนของฟังก์ชัน เลือกภาษาเองได้ จะเป็นฟังก์ชันการเปลี่ยนภาษาเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานเว็บไซต์จ๊อบส์ ดีบีในรูปแบบภาษาไทย ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเลือกตั้งค่าภาษาเริ่มต้นได้ตามต้องการ ใครที่ต้องการใช้จ๊อบส์ ดีบีเวอร์ชันภาษาไทยก็สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆ ในขณะที่ฟังก์ชันหางานง่ายกว่าเก่า ถือเป็นฟังก์ชันการค้นหางานที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยหน้าเว็บใหม่นี้จะช่วยให้สมาชิกหางานง่ายและรวดเร็วขึ้น มีการขยาย Search Box ให้เด่นชัดที่สุด เข้ามาป๊อป ค้นหาได้ป๊อป ฉับไว ทันใจผู้หางาน

“มีการเพิ่มเงื่อนไขการค้นหาจากสถานที่ทำงาน เนื่องจากสถานที่ทำงานเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากต่อการตัดสินใจของผู้หางาน เพียงพิมพ์คีย์เวิร์ดที่ต้องการค้นหา ระบบจะแสดงคีย์เวิร์ดที่แนะนำ Suggestion Keyword ให้เลือกทันที ซึ่งจะขึ้นมาให้เลือกทั้งชื่อตำแหน่ง และชื่อบริษัท ทั้งยังสามารถเลือกประเภทงานและสถานที่ทำงานได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพียงพิมพ์ตัวอักษรเริ่มต้นก็จะเลื่อนไปยังจุดที่ต้องการทันที” นางนพวรรณ กล่าวเพิ่มเติม

ในส่วนของฟังก์ชัน เข้าถึงบริการเด่น : แนะนำทางลัดสู่บริการยอดนิยม ประกอบด้วยฟังก์ชันทางลัดสมัครรับอีเมลแจ้งเตือนด่วน และทางลัดสร้างเรซูเม่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้หางานเข้าใช้บริการได้ง่ายขึ้น โดยทางลัดดังกล่าวนี้จัดวางไว้ด้านบนขวาอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้หางานสมัครรับอีเมลแจ้งเตือนด่วน และสร้างเรซูเม่เพิ่มเติมได้ตามต้องการมากถึง 10 Job Alert และ 10 เรซูเม่

นอกจากนี้ ในส่วนของฟังก์ชัน หางานง่ายกว่าเก่า : จะมีฟังก์ชันจดจำประวัติการค้นหางาน ซึ่งระบบจะจดจำประวัติการค้นหางานของสมาชิก เพื่อความสะดวกในการค้นหางานครั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย

- การค้นหาล่าสุดของฉัน จดจำการค้นหาล่าสุด เพื่อความสะดวกในการค้นหาครั้งต่อไป ด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบ
- การค้นหาที่ถูkBันทึกลงแล้วของฉัน แสดงการค้นหาที่สมาชิกบันทึกไว้ จดจำโดยระบบสมาชิก เพื่อความสะดวกในการค้นหาของสมาชิก โดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดิม

ฟังก์ชันทางลัดสู่ จ๊อบส์ ดีบี โชเซียล ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทุกช่องทางสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ ให้สมาชิกเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ได้ง่ายที่สุดผ่าน facebook, twitter, RSS feed, youtube และ blog รวมถึง ทางลัดสู่ข่าวสารใหม่ๆ และเทคนิคหางานดีๆ ฟังก์ชันทางลัดสู่บทความงาน ซึ่งจ๊อบส์ดีบีได้เพิ่มพื้นที่บทความงาน ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับผู้หางาน และคนทำงานยุคใหม่ได้ง่ายขึ้น

###

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์  
บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด  
รัชฎา ปสันตา โทร. 0-2610-2352 / 081-850-4349  
มณสิณีย์ ตั้งวงศ์ตระกูล โทร. 02-610-2392 / 081-668-4777